

<p>สยามรัฐ (เว็บไซต์)</p>	<p>Section : ข่าวทั่วไป วันที่ : วันพุธ 13 มกราคม 2564 หัวข้อข่าว : "บีกแอร์"นำกำลังพลกองทัพอากาศร่วมบริจาคโลหิตรพ.ภูมิพลฯ</p>
-------------------------------	--

## "บีกแอร์"นำกำลังพลกองทัพอากาศร่วมบริจาคโลหิตรพ.ภูมิพลฯ



จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง โลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลอยู่ในภาวะขาดแคลน สภากาชาดไทยไม่มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยโดยตรง(ผบ.ทอ.) ได้นำกำลังพลของกองทัพอากาศ (ทอ.) ร่วมบริจาคโลหิต ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนกำลังพลของกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยทั้งนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ ได้เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โดยได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาบริจาคโลหิตในห้วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การติดตั้งหลอดยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องบริจาคโลหิต การทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการเป็นระยะ รวมถึงจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยความร่วมมือผู้บริจาคโลหิตปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริงนอกจากนี้ กองทัพไทย ยังได้เตรียมการจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

<b>สยามรัฐ (เว็บไซต์)</b>	Section : ชาวทั่วไป วันที่ : วันพุธ 13 มกราคม 2564 หัวข้อข่าว : "บิ๊กแอร์"นำกำลังพลกองทัพอากาศร่วมบริจาคโลหิตรพ.ภูมิพลฯ
-------------------------------	---

โดยกำหนดเริ่มโครงการในวันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 มิ.ย.64 โดยกองทัพอากาศได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย  
จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดี สามารถบริจาคโลหิตได้ที่  
โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

ไทยรัฐ  
(เว็บไซต์)

Section : ข่าวทั่วไป

วันที่ : วันพุธ 13 มกราคม 2564

หัวข้อข่าว : ผบ.ทอ.นำทหารทัพบ่าบริจาคตโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลน ช่วง  
สถานการณ์โควิด

ผบ.ทอ.นำทหารทัพบ่าบริจาคตโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลน ช่วงสถานการณ์โควิด



"แม่ทัพบ่า" นำกำลังพลกองทัพอากาศร่วมบริจาคตโลหิต เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลน จากการระบาดโควิด-19 ที่ขยายไปทั่วประเทศ เพื่อให้เพียงพอสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ม.ค.64 พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำกำลังพลของกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคตโลหิต ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนกำลังพลของกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคตโลหิต เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยทั้งนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ ได้เปิดรับบริจาคตโลหิตทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โดยได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาบริจาคตโลหิตในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การติดตั้งหลอดยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องบริจาคตโลหิต การทำความสะอาดพื้นที่ใช้บริการเป็นระยะ รวมถึงจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยขอความร่วมมือผู้บริจาคตโลหิตปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริงนอกจากนี้ “กองทัพบไทย” ยังได้เตรียมการจัดโครงการบริจาคตโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

<b>ไทยรัฐ (เว็บไซต์)</b>	Section : ชาวทั่วไป วันที่ : วันพุธ 13 มกราคม 2564 หัวข้อข่าว : ผบ.ทอ.นำทหารทัพบกบริจาคโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลน ช่วง สถานการณ์โควิด
------------------------------	---

โดยกำหนดเริ่มโครงการในวันที่ 1 ก.พ. - 30 มิ.ย.64 โดยกองทัพอากาศได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดี สามารถบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ.